

# Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105/PC-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

## PHIẾU CHUYỂN

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ nhận được đơn kiến nghị đề ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hội Thú y Việt Nam về việc duy trì hệ thống tổ chức Cục Thú y theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên (kèm theo) để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Hội Thú y Việt Nam;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, TCCV (2) PM

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÔ CHỨC HÀNH CHÍNH  
NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG VỤ  
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Bùi Công Quang**

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC  
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM  
**HỘI THÚ Y VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

## ĐƠN KIẾN NGHỊ

Về việc duy trì hệ thống tổ chức Cục Thú y  
theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Kính gửi:

- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính;
- Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà;
- Chủ nhiệm UBKHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
CÔNG VĂN ĐẾN  
Giờ ...S... Ngày 13/1  
Kính chuyển: TCW

Trước tiên, Hội Thú y Việt Nam xin trân trọng kính chúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Quý Lãnh đạo sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đất nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Gần đây Hội Thú y Việt Nam được biết một số hiệp hội chăn nuôi gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; trong đó có nội dung đề nghị sáp nhập Cục Thú y và Cục Chăn nuôi. Để có góc nhìn khách quan về việc này, Hội Thú y Việt Nam đã tổ chức họp lấy ý kiến của các nhà khoa học, các bậc lão thành, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành Thú y (bao gồm: Viện Thú y, Cục Thú y, các khoa Thú y, các Doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y,...), sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của quốc tế, lịch sử và thực tiễn của ngành Thú y hơn 71 năm qua, các đại biểu thống nhất có ý kiến như sau:

**1. Ngành Thú y là một ngành độc lập, có lịch sử lâu đời, có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong hơn 71 năm**

### 1.1. Giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Lịch sử của ngành Thú y Việt Nam bắt đầu từ khi thành lập Viện Paster Nha Trang vào năm 1894 do BS Alexandre Yecsin, một nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông là bác sỹ nhân y đến Việt Nam để nghiên cứu về bệnh dịch hạch ở người do nhiễm bệnh từ chuột lây sang người. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, Ông nhận thấy các dịch bệnh ở động vật, đặc biệt các bệnh truyền lây

từ động vật sang người không được kiểm soát do chưa có các cơ quan Thú y của nước bản địa vào thời điểm đó. Vì vậy, Ông đã bắt tay vào làm công việc của Thú y, cụ thể: Ông thành lập Viện Thú y Nha Trang (Viện Pasteur Nha Trang ngày nay) để nghiên cứu dịch bệnh động vật như bệnh nhiệt thán, dịch tả trâu bò, bệnh tụ huyết trùng, bệnh xoắn khuẩn, bệnh lao, bệnh dại ở chó mèo v.v., và chế tạo vacxin phòng các bệnh. Từ năm 1904, ông đã thành lập Khoa Thú y nằm trong Trường Đại học Y Hà Nội; đến năm 1910 chuyển Khoa Thú y thành Trường Thú y Bắc kỳ. Năm 1917, Trường Thú y Bắc kỳ đổi tên thành Trường Thú y Đông Dương. Năm 1940, Trường Đại học Thú y Đông Dương được thành lập.

**Hệ thống quản lý chuyên ngành Thú y** cũng được hình thành từ năm 1901, Nha Thú y và dịch tễ điều hành hệ thống Thú y trong cả nước. Sở Thú y quản lý nhân viên Thú y và thực hiện các công việc phòng chống dịch bệnh động vật. Ở mỗi tỉnh có Ty Thú y, tại 55 tỉnh trong cả nước.

Quy định về thú y được áp dụng theo Luật Thú y 1881 của Pháp, năm 1916 áp dụng Luật Thú y Đông Dương. Bên cạnh Luật Thú y còn có các quy định về kiểm dịch, kiểm tra thịt và súc sản và quy định về dục Thú y.

**Như vậy có thể thấy trước Cách mạng Tháng 8, Chính quyền thuộc địa chưa từng thành lập cơ quan nào gồm cả Chăn nuôi và Thú y; Cơ quan Thú y hoàn toàn độc lập.**

### **1.2. Giai đoạn sau Cách mạng Tháng 8**

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, ngành Thú y là một trong số ít các ngành kỹ thuật chuyên sâu được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Ngay sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Quyết nghị về việc thành lập Bộ Canh Nông, trong đó có Nha Thú y ở cấp Trung ương (là tiền thân của Cục Thú y ngày nay).

Vào ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 125 SL ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là một trong những văn bản pháp luật đầu tiên của nước Việt Nam về công tác thú y, đánh dấu mốc lịch sử phát triển của Thú y Việt Nam và cũng là nền tảng của hệ thống pháp luật về thú y hiện nay.

Năm 1966, sau nhiều năm phát triển với các tên gọi khác nhau và do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp quyết định thành lập Cục Thú y.

Năm 1993, Pháp lệnh Thú y lần đầu tiên được ban hành; trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93-CP, theo đó, đã quy định “*Ở Trung ương là Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm*”.

Năm 2004, Pháp lệnh Thú y được sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 quy định “*Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT*”.

Năm 2015, Luật Thú y lần đầu tiên được Quốc hội thông qua. Theo đó, tại Điều 6 Luật Thú y quy định “*Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT*”.

***Như vậy, từ trước và sau Cách mạng Tháng 8 đến nay, nước ta chưa sáp nhập Cục Chăn nuôi và Cục Thú y thành một; trừ một vài giai đoạn chưa hình thành đầy đủ chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan trên.***

***Qua đó, có thể nhận thấy tầm quan trọng của ngành Thú y tới mức nào khi một Bác sỹ nhân y người Pháp đã cống hiến một phần cuộc đời khoa học của mình cho ngành Thú y, vì tính chất quan trọng của nó.*** BS Yecsin có thể nói là người đầu tiên sáng lập, phát triển ngành Thú y Việt Nam và cho đến nay lịch sử Thú y Việt Nam đã có trên 100 năm hình thành và phát triển.

***Phải nói rằng ở Việt Nam ít có ngành khoa học có được bề dày lịch sử như ngành Thú y.***

Sự kế thừa và phát triển ngành luôn được các thế hệ những người làm thú y trân trọng và nâng cao. Ngành Thú y đã và đang phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng với hàng trăm GS, PGS, TS Thú y, hàng chục ngàn Bác sĩ, trung cấp Thú y được đào tạo trong và ngoài nước, đang hoạt động trên khắp các lĩnh vực từ quản lý nhà nước, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ngành Thú y đã và đang đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Các thế hệ cán bộ thú y đã tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất thuốc Thú y góp phần tăng năng suất chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái an toàn, bảo vệ sức khoẻ con người. Thú y Việt Nam đã hòa nhập và đạt được sự ngang tầm khu vực và quốc tế.

**2. Cục Thú y, cơ quan quản lý nhà nước về Thú y đang thể hiện được vai trò của mình như là trụ cột của ngành Thú y**

### **2.1. Hệ thống tổ chức Cục Thú y**

- Như đã nêu ở trên, trong suốt hơn 71 năm qua, Cục Thú y là cục quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y huyện trực thuộc Chi cục (là cánh tay nối dài của Chi cục và đóng trên địa bàn cấp huyện) và Nhân viên Thú y xã.

***Như vậy có thể thấy trong cả quá trình hình thành và phát triển của Cục Thú y trong hơn 71 năm qua hoàn toàn độc lập, không kết hợp với bất kỳ cơ quan nào khác (trừ có một thời gian ngắn có sự kết hợp giữa Cục Thú y và Viện Thú y, Cục Thú y và Bộ phận Chăn nuôi thuộc Cục Khuyến Nông, chúng tôi sẽ làm rõ hơn trong mục sau), có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và có căn cứ pháp lý đã được thể hiện đầy đủ trong Luật Thú y 2016, các văn bản thuộc Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.***

**2.2. Tầm quan trọng của Cục Thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu**

Theo Luật Thú y 2016, Cục Thú y có một số nhiệm vụ quan trọng, chúng tôi chỉ nêu 2 nhiệm vụ chủ chốt:

***Thứ nhất, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho động vật trên cạn (bao gồm gia súc, gia cầm và động vật hoang dã), động vật dưới nước (thủy sản), giám sát, cảnh báo và kiểm soát dịch bệnh.***

*Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, trong hơn 71 năm qua Cục Thú y đã luôn cố gắng hoàn thành trọng trách này, vì vậy đã góp phần rất quan trọng cho phát triển chăn nuôi, đảm bảo sức kéo, đảm bảo thực phẩm cho nhân dân và góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển không ngừng.*

Tuy nhiên, trong công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, một công việc hết sức quan trọng là phát hiện dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh, bao vây ổ dịch bệnh, tiến hành các biện pháp khoanh vùng, cấm vận chuyển, giết mổ động vật trong vùng dịch, thực hiện các biện pháp tiêu hủy động vật ốm chết, tổ chức khử trùng tiêu độc, tiêm phòng vaccin,.... Đây là nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Thú y, những người được Nhà nước giao trách nhiệm, thực thi theo luật pháp cho phép. Trong trường hợp này họ cần phải độc lập trong công việc, họ được đào tạo, nghiệp vụ chuyên môn, có phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng (giống như ngành Y tế). Như vậy, chăn nuôi trở nên đối tượng kiểm soát của Thú y, ***vì lẽ đó không thể nhập Chăn nuôi và Thú y là một***, vì vừa đá bóng vừa thổi còi được; đối tượng quản lý của ngành Thú y là các loại dịch bệnh, các mầm bệnh (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm) do các loài động vật nuôi (gia súc, gia cầm), động vật hoang dã và động vật thủy sản; trong khi đó, đối tượng của Chăn nuôi là công nghệ sản xuất con giống, thức ăn, xây dựng chuồng trại bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học.

Trong những năm qua, ngành Thú y và Cục Thú y đã hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ sức khỏe của đàn vật nuôi và trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể: **(i)** Thanh toán, loại trừ hoàn toàn được bệnh Dịch tả trâu bò; **(ii)** Tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi phát triển (trung bình 5-6%), tổng đàn gia cầm tăng từ 250 triệu con (vào năm 2010) lên 523 triệu con (vào năm 2021); tổng đàn bò tăng từ hơn 4 triệu con lên 6,3 triệu con (đàn bò sữa từ hơn 100 nghìn con lên 331 nghìn con); từ chỗ chưa xuất khẩu được sản phẩm động vật, đến năm 2021 đã xuất khẩu đạt khoảng 400 triệu USD (tăng 4% so với năm 2020), xuất khẩu được sang hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thuận lợi cho thủy sản phát triển bền vững, xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ USD năm; **(iii)** Xây dựng thành công được hơn 2.690 cơ sở, vùng (toàn bộ cả huyện) an toàn với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm (như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn cổ điển, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh,...) với hàng chục triệu gia súc, gia cầm được nuôi tại các vùng, cơ sở này.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh động vật còn rất phức tạp, do: **(i)** Phần lớn chăn nuôi gia súc, gia cầm ở quy mô nhỏ (trên 60%), các điều kiện chăn nuôi chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, yêu cầu phòng bệnh, rất khó kiểm soát dịch bệnh, trong khi tổng đàn vật nuôi rất lớn, tốc độ tăng trưởng từ 5-6%/năm; **(ii)** Nước ta có đường biên giới dài với các nước, trong khi các hoạt động buôn bán,

vận chuyển, giao thương với các nước diễn biến rất đa dạng, phức tạp nên các dịch bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam; (iii) Hệ thống Thú y, công tác thú y chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, nên việc triển khai phòng, chống dịch bệnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngành Thú y cần phải được tăng cường về nhân lực và vật lực để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhưng không những không được tăng cường, tại nhiều địa phương có những xáo trộn, chuyển trạm thú y (là cơ quan quản lý chuyên ngành thú y) về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, nên đã làm yếu Hệ thống quản lý nhà nước về Thú y. Vì vậy, để kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn, ngành chăn nuôi cần phải nhanh chóng chuyển mô hình chăn nuôi, giảm thiểu chăn nuôi nhỏ lẻ, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Đây là đòi hỏi cấp bách của ngành chăn nuôi trong thời gian tới, ngành chăn nuôi cần tập trung để làm tốt nhiệm vụ của mình được giao.

**Thứ hai, nhiệm vụ bảo đảm sản phẩm chăn nuôi an toàn cho tiêu dùng và xuất khẩu.**

Nhiệm vụ này mang tính **quản lý nhà nước rất cao**. Việc thực hiện giám sát sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa, mật ong, sản phẩm thủy sản, ... sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài, nhất là các loại động vật ốm, chết, sử dụng chất cấm, chất kích thích tăng trọng nhằm mục đích lợi nhuận, buôn bán động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn qua biên giới là trách nhiệm của thú y. Người làm thú y được **pháp luật cho phép** tiêu hủy các sản phẩm có hại đó để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Như vậy, chúng ta có thể thấy chăn nuôi hiện nay mang tính sản xuất thực phẩm, cũng như các ngành sản xuất khác, tuy nhiên nó lại là sản phẩm đặc thù vì nó có thể là sản phẩm không an toàn cho tiêu dùng, có hại cho sức khỏe người tiêu dùng, do đó nó phải được kiểm tra, giám sát bởi Thú y. Ngoài ra, vì lợi nhuận người chăn nuôi có thể trốn tránh giám sát của thú y trong trường hợp này là đối lập nhau **do đó không thể gộp lại làm 1 được**.

Chính vì lẽ đó mà trên thế giới đại đa số các nước đều **phải có cơ quan quản lý độc lập về Thú y**. Chúng tôi xin trình bày trong mục sau đây:

### **2.3. Vai trò của Cục Thú y trong hội nhập Quốc tế**

#### **2.3.1. Tổ chức Thú y Thế giới**

- Tổ chức Thú y thế giới (OIE) là tổ chức mang tính pháp lý, không phải là tổ chức phi chính phủ. Tổ chức này có 182 Cục Thú y của các nước thành viên trên toàn thế giới.

- Việt Nam chính thức là thành viên của OIE vào năm 1951. Các nước là thành viên phải tuân thủ các điều ước của tổ chức OIE. Tổ chức này quản lý và giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên toàn thế giới. OIE cũng giống như tổ chức y tế thế giới (WHO), một bên chăm lo sức khỏe vật nuôi, một bên chăm lo sức khỏe con người (**hoàn toàn không có tổ chức chăn nuôi và thú y thế giới**).



- Từ năm 2006 - 2015, OIE đã 4 lần đánh giá Hệ thống Thú y Việt Nam. Kết quả OIE đánh giá cao Việt Nam trong việc thiết lập, duy trì Hệ thống Thú y từ TW đến cấp huyện, cấp xã có nhân viên Thú y và mạng lưới Thú y cơ sở.

*2.3.2. Vai trò của Cục Thú y đối với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), và hiệp định vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS)*

- Năm 1995, Việt Nam cũng chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo điều ước đã ký kết, Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ và tổ chức thực hiện các quy định của Hiệp định Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS). Hiệp ước quy định rất rõ, các biện pháp, tiêu chuẩn Thú y được thực hiện theo quy định của OIE và Bộ Luật an toàn thực phẩm (Codex) thuộc WHO và FAO.

- Theo quy định của SPS và Codex, sản phẩm vật nuôi được buôn bán quốc tế phải chấp hành các quy định, tiêu chuẩn được thiết lập của 2 tổ chức này. Cục Thú y, hay cơ quan có thẩm quyền về thú y chịu trách nhiệm thực thi các quy định trên. Buôn bán giữa các nước về động vật và sản phẩm động vật phải được giám sát từ các cơ quan này.

- Trong thời gian gần đây do nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát an toàn thực phẩm, nước ta đã xuất khẩu được nhiều sản phẩm chăn nuôi sang nhiều quốc gia trên thế giới như: Thịt gà chế biến sang 7 quốc gia, vùng lãnh thổ (Nhật Bản, Hồng Kông, Liên bang Nga và 5 nước liên minh Á - Âu); sữa tươi và chế biến sang thị trường Trung Quốc và sản phẩm sữa xuất sang hơn 40 quốc gia; thịt lợn sữa và lợn mảnh sang thị trường Hồng Kông, Singapore, Malaysia; mật ong sang Mỹ và các nước EU. Đây là nỗ lực rất lớn của Cục Thú y, trong khi nước ta còn có nhiều bệnh dịch theo quy định của OIE khó có thể xuất khẩu sang các quốc gia khác. Cục Thú y đã tích cực hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu, tham gia đàm phán song phương và đa phương với nhiều Cục Thú y các nước, tiếp đón các đoàn kiểm tra của Cục Thú y các nước đến Việt Nam thanh tra sản phẩm xuất khẩu. Cục Thú y cũng đóng góp rất nhiều công sức trong việc đàm phán để xuất khẩu sản phẩm thủy sản.

*2.3.3. Một số Cục Thú y trên thế giới mà Cục Thú y Việt Nam có quan hệ làm việc xuất, nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật*

Trên thế giới, phần lớn cơ quan quản lý nhà nước về Thú y là Cục Thú y hoặc Cơ quan có thẩm quyền về Thú y thực hiện các nhiệm vụ về Thú y. Cục Thú y Việt Nam đã có những trao đổi, làm việc với một số Cục Thú y của: Malaysia, Myanmar, Trung Quốc, Mông Cổ, Cu Ba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Bungari, Ba Lan, Đức, Hungary, Thụy Sĩ, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển,.... trong buôn bán động vật và sản phẩm động vật.

*Có thể thấy rất ít nước có Cục Chăn nuôi và Thú y, thường 2 Cục này là riêng biệt, ví dụ một số nước xung quanh ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. thì cơ quan quản lý về thú y là Cục Thú y.*

**3. Về việc sáp nhập Cục Thú y với bộ phận chăn nuôi thành Cục Chăn nuôi Thú y và tách Trạm Thú y huyện**

### **3.1. Về việc sáp nhập Cục Thú y với bộ phận chăn nuôi thành Cục Chăn nuôi Thú y**

- Ngày 19/5/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số 14/CT đổi tên Cục Thú y thành Cục Chăn nuôi - Thú y, trên cơ sở **sáp nhập bộ phận chăn nuôi từ Cục Khuyến nông và Khuyến lâm**. Cục Chăn nuôi - Thú y hoạt động cho đến khi Pháp lệnh Thú y được ban hành vào năm 1993.

- Trong gần 4 năm (về mặt văn bản, nhưng thực tế chỉ hơn 2 năm) sáp nhập thành Cục Chăn nuôi Thú y đã cho thấy những bất hợp lý và không hiệu quả. Hai ngành có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy, sau hơn 2 năm, bộ phận chăn nuôi đã tách thành Cục Chăn nuôi. **Nếu hiện nay lại nhập lại thì có thể sẽ có những bất cập hơn**, do thực tế đã có nhiều thay đổi của cả hai Cục. Ngành Chăn nuôi ngày càng phát triển cả về số lượng, chủng loại, yêu cầu **nhiệm vụ của Cục Chăn nuôi cũng rất nặng nề**. Ngành Thú y càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xu thế hội nhập. Nhiều Hiệp định song và đa phương tạo cơ hội để ta có thể tăng cường xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, **trách nhiệm đó thuộc về Thú y**.

Chúng tôi cho rằng với điều kiện đặc thù của Nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng, trong trường hợp chăn nuôi thú y là một Cục thì **nhiệm vụ quá nặng cho đồng chí Cục trưởng**, chưa nói đến ngành Thú y có tính đặc thù, có chuyên môn rất sâu, nếu không có kiến thức sâu về Thú y sẽ dẫn đến lãnh đạo khó đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về Thú y.

### **3.2. Về việc chuyển Trạm Thú y huyện về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp**

Một ví dụ điển hình của việc chuyển Trạm Thú y huyện vốn có chức năng quản lý nhà nước sang trung tâm dịch vụ nông nghiệp chỉ có chức năng dịch vụ đã gây quá nhiều khó khăn cho thú y trong phòng chống dịch bệnh. Điển hình trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua. **Việc thiếu nhân lực giám sát dịch, kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở cũng là một trong những nguyên nhân gây chết hơn 6 triệu lợn, thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng**. Bài học nhập, tách cho thấy tách ra thì dễ, nhưng khi nhập lại thì khó vô cùng. Mặc dù đã có các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về việc củng cố hệ thống Thú y, đưa Trạm Thú y trở lại theo đúng vị trí của nó như trong Luật Thú y 2016, nhưng cho đến nay nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được.

**Gần đây, ngay cả ngành Y tế cũng đã bộc lộ sự thiếu nhân, vật lực cho các Trạm y tế cấp Quận, Huyện, Xã và Phường đã ảnh hưởng rất nặng nề đến công tác phòng chống đại dịch Covid -19.**

**Việc thiếu Thú y cấp Quận, Huyện, Xã, Phường trong các đợt dịch bệnh trên gia súc gần đây cũng tương tự như vậy.**

### **4. Kiến nghị của Hội Thú y Việt Nam**



Như đã nói ở phần trên, do tình hình phát triển của chăn nuôi ngày càng lớn mạnh, đặc biệt trong vài năm gần đây chăn nuôi bò sữa đã có những thành tích bước đầu; do tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến khó lường, những bệnh dịch mới nổi có sức phá hoại rất lớn, trên 75% dịch bệnh mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật; do hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu xuất nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật ngày càng gia tăng v.v. vì vậy ***nhiệm vụ đặt ra cho Cục Thú y hết sức nặng nề, vai trò của Cục Thú y rất quan trọng.***

Xuất phát từ những lý do như đã đề cập ở trên, chúng tôi xin được kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Quý Lãnh đạo như sau:

4.1. Không sáp nhập Cục Thú y với Cục Chăn nuôi, hơn nữa cần phải đẩy nhanh việc củng cố, tăng cường năng lực Cục Thú y như trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gần đây.

4.2. Trường hợp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các Quý Lãnh đạo có những điểm gì cần làm rõ hơn, chúng tôi xin được phép cử đại diện của Hội để trình bày cụ thể hơn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Hội Thú y Việt Nam kính chúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Quý Lãnh đạo sức khỏe, hạnh phúc.

Chúng tôi rất mong Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Quý Lãnh đạo xem xét các ý kiến của chúng tôi.

Hội Thú y Việt Nam xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCS Đảng bộ Bộ NN&PTNT;
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến;
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu HTY.

**TM. THƯỜNG VỤ  
HỘI THÚ Y VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI**



**GS. TS. Đậu Ngọc Hào**